

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN BÌNH THẠNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/2007/CT-UBND

*Bình Thạnh, ngày 16 tháng 11 năm 2007*

## **CHỈ THỊ**

### **Về tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007**

Nhìn chung 10 tháng năm 2007, các đơn vị, phòng, ban, các Ủy ban nhân dân phường đã chủ động triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu đúng theo kế hoạch và chương trình đã đề ra. Các chương trình, kế hoạch trọng tâm được triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận ổn định; giữ vững và duy trì tốt nhịp độ phát triển kinh tế xã hội; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ năm 2006. Phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao được tổ chức sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, các hoạt động lễ, hội được tổ chức chu đáo đáp ứng khá tốt nhu cầu giải trí tinh thần của nhân dân... Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính được sự quan tâm thực hiện và có chuyển biến so với trước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những hạn chế, như: Một số nội dung theo kế hoạch đề ra chưa đảm bảo đúng tiến độ, chậm so với yêu cầu (quy hoạch các cụm thương mại dịch vụ, các dự án chợ và tổ chức chợ phiên, quy hoạch ngành VH-TT-TD, y tế giai đoạn 2010 - 2020...); tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, nhất là ở các tuyến đường chính và các chợ vẫn chưa giảm. Kế hoạch thực hiện của các đơn vị, phòng, ban còn chung chung, dàn trải, thiếu giải pháp cụ thể, sự phối hợp giữa các đơn vị, phòng, ban chuyên môn, các phường chưa được thường xuyên, thiếu sự đồng bộ và chặt chẽ. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện của công dân kết quả chưa cao; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn còn chiếm tỷ lệ cao.

Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2007, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Giám đốc các Trung tâm thuộc quận, các Trưởng ban Ban Quản lý Chợ.

1. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội quận năm 2007 và Kế hoạch của từng đơn vị, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các Chủ tịch Ủy

ban nhân dân phường tập trung rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa thực hiện được để đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận có liên quan, từng cán bộ, công chức tập trung thực hiện hoàn thành trong quý IV năm 2007.

- Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nội dung trọng tâm và những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Tập trung hoàn thành và triển khai: Quy hoạch, kế hoạch phát triển cụm thương mại dịch vụ; Quy hoạch cơ sở vật chất ngành y tế, VHTT - TDTT, quy hoạch mạng lưới trường lớp đến 2020; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 và tổ chức thí điểm mô hình chợ phiên trong quý IV/2007. Đẩy mạnh và tăng cường các biện pháp, giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác chống tái lấn chiếm chợ tự phát trên địa bàn quận.

3. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; hoàn thành công tác bán nhà sở hữu nhà nước.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình văn hóa; tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát 3 thế hệ cấp quận, phường lần thứ 5. Hoàn thành việc nâng chuẩn hộ nghèo năm 2007. Giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; Chuẩn bị có kế hoạch chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống các loại dịch, không để bùng phát thành dịch trên địa bàn quận.

5. Tập trung hoàn thành các thủ tục cần thiết để khởi công trong năm 2007: dự án Cổng hợp 125 Đinh Tiên Hoàng, các dự án xây dựng mới trụ sở Ủy ban nhân dân các phường. Hoàn thành việc bố trí tái định cư cho các hộ tạm cư theo Chỉ thị 32 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm. Phấn đấu thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt từ 70% trở lên.

6. Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chương trình 3 giảm với tinh thần khẩn trương và quyết liệt hơn, phấn đấu kéo giảm 10 - 15% số vụ phạm pháp hình sự

theo kế hoạch đã đề ra; chủ động thực hiện phòng cháy - chữa cháy, phòng, chống sạt lở trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

7. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu; chương trình phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó tập trung rà soát các thủ tục hành chính tại từng phòng, ban, đơn vị và các Ủy ban nhân dân phường; xây dựng quy trình xử lý hồ sơ nhanh hơn, thủ tục đơn giản hơn, công khai minh bạch hơn; củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực cho các phòng, ban, các bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; những khâu trực tiếp tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, thanh tra, khuyến khích tự kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai sót, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

8. Chậm nhất, cuối tháng 11/2007 các đơn vị, phòng, ban theo thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận xây dựng xong các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực chuyên đề năm 2008 và các báo cáo tổng kết phục vụ Hội nghị tổng kết năm 2007 (Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện phải chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình soạn thảo, góp ý kiến, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt yêu cầu và phải hoàn tất công tác chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân quận đúng thời gian quy định). Phấn đấu thực hiện hoàn thành việc tổ chức các Hội nghị tổng kết năm 2007 và Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2008 trong tháng 12/2007 và tháng 1/2008.

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quốc Hùng**